

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๖ (๓/๒๕๕๖) เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปรีชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๑	การสำรวจสภาพปัญหา และความต้องการของ บุคลากรในการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบผลการสำรวจ สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากร ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนำ ข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย	รับทราบ และ นำ ข้อเสนอแนะ พิจารณา ดำเนินการ ต่อไป
๔.๑	การพิจารณาทบทวน ดำเนินการกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบยืนยันมติสภา มหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๕ (๖/๒๕๕๕) วัน เสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลือก อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ เป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยทำการชี้แจง ต่อ สกอ. โดยชี้แจงตามที่มีการสรุปเป็น เอกสารลับแจกประกอบการประชุม พร้อม กับแนบวิดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหวการประชุม สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อ สกอ. เพื่อกราบ บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามต่อไป	มหาวิทยาลัย และงานนิติกร	ดำเนินการทำ หนังสือไปยัง สกอ. แล้ว
๔.๒	การพิจารณาการขอ กำหนดตำแหน่ง และ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการจำนวน ๒ ราย คือ อาจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา สังกัดคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เสนอขอ กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ อาจารย์ ดร.ณัฐริรา ทับทิม สังกัด คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอ กำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา ภาษาญี่ปุ่น	คณะกรรมการ กบม. และกอง บริหารงาน บุคคล	ดำเนินการ แต่งตั้งตามมติ สภา มหาวิทยาลัย แล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓	การพิจารณาหลักสูตร ใหม่ หลักสูตรวิทยา ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเวศ พุทธศักราช ๒๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร โดย นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริการ การศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ เสนอต่อ สกอ.
๔.๔	การพิจารณาหลักสูตร ปรับปรุง หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พุทธศักราช ๒๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร โดย นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และกองบริการ การศึกษา	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ เสนอต่อ สกอ.

หมายเหตุ

มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถ
ค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>